


ชื่อผลิตภัณฑ์	 บัญชีเงินฝากสินทรัพย์ทวี
ประเภทผลิตภัณฑ์	บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี
ระยะเวลาฝาก	24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำและสูงสุด	สินทรัพย์ทวี 24 เดือน : 1,000 บาท ถึง 25,000 บาท 36 เดือน : 1,000 บาท ถึง 16,666 บาท 48 เดือน : 1,000 บาท ถึง 12,500 บาท 60 เดือน : 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท สินทรัพย์ทวี-บัวหลวงคิดส์ 24 เดือน : 500 บาท ถึง 25,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี	2.10% - 2.35% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย	24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.10% ต่อปี 36 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.35% ต่อปี 48 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.35% ต่อปี 60 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.35% ต่อปี (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร) วิธีการคิดดอกเบี้ย คำนวณดอกเบี้ยจากยอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวัน ด้วยอัตราตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่เริ่มฝาก เป็นระยะเวลา 1 ปี คำนวณดอกเบี้ยทบต้นทุก 1 ปี และปรับอัตราดอกเบี้ยเมื่อครบ 1 ปี โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ครบปี
ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย	จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาฝาก
เงื่อนไขหลัก	<ul style="list-style-type: none"> ต้องฝากเงินเป็นประจำทุกเดือนในจำนวนที่เท่ากันตามที่ได้ตกลงไว้กับธนาคาร โดยนำฝากเงินไม่เกินวันสุดท้ายของเดือนนั้น ๆ จนครบระยะเวลาการฝาก โดยฝากเพียงเดือนละ 1 งวด กรณีทำรายการฝากเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารให้บริการตลอดระยะเวลาที่กำหนดของช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น ๆ ไม่เสียภาษีเงินได้จากดอกเบี้ย เมื่อฝากครบตามเงื่อนไข สิทธิยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก 1 บัญชีต่อคน เท่านั้น กรณี บัญชีเงินฝากสินทรัพย์ทวี- บัวหลวงคิดส์ ฝากได้ตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึง 14 ปี ต้องไม่ขาดการฝากเงินเกินกว่า 2 งวด จึงจะได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอนสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น	<ul style="list-style-type: none"> สามารถฝากได้ทั้งที่สาขาธนาคาร เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ บริการบัวหลวงโฟน บริการบัวหลวง โอแบงก์กึ่งบริการโมบายแบงก์กึ่ง หรือบริการโอนเงินตามคำสั่ง (Standing Order Service) ไม่สามารถถอนเงินบางส่วน ต้องปิดบัญชีเท่านั้น การถอนดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากตลอดระยะเวลาการฝาก ทำได้เพียงครั้งเดียว เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก หรือเมื่อมีการปิดบัญชีไม่ว่าในกรณีใดๆ
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก	กรณีถอนก่อนครบกำหนด <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลาฝากน้อยกว่า 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก จะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 60 ของดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา และต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 ของดอกเบี้ยที่ได้รับ กรณีผิดนัดการฝาก <ul style="list-style-type: none"> หากผิดนัดการฝากเงินไม่เกิน 2 ครั้ง ยังคงได้รับการยกเว้นภาษี และได้รับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา หากผิดนัดการฝากเงินเกิน 2 ครั้ง แต่ไม่เกิน 4 ครั้ง ไม่ได้รับยกเว้นภาษี แต่ยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา หากผิดนัดการฝากเงินเกิน 4 ครั้ง ถือว่าผิดสัญญา ไม่สามารถฝากเงินต่อได้ ต้องปิดบัญชีโดยได้รับดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 60 ของดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา และต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 ของดอกเบี้ยที่ได้รับ
คำรักษาบัญชี	ไม่มี
การต่ออายุบัญชีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก	ไม่มีการต่ออายุเงินฝากประเภทนี้ (เมื่อครบกำหนด ธนาคารจะหยุดคำนวณอัตราดอกเบี้ย)
ช่องทางในการติดต่อ	บัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ www.bangkokbank.com



ข้อควรระวัง

- เพื่อได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ลูกค้าต้องไม่ผิดนัดการฝากเงินเกินกว่า 2 งวด
- การฝากเงินงวดใดล่าช้าเกินกว่าวันสุดท้ายของเดือน ให้ถือว่าไม่มีการฝากเงินในเดือนที่ล่าช้า ทั้งนี้ ไม่ทำให้วันที่ครบกำหนดการฝากที่ตกลงไว้กับธนาคารเปลี่ยนแปลงไป
- บริการฝาก/โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากสินทรัพย์ทวี ผ่านบิวหลวงเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ บิวหลวงโฟน บิวหลวงไอแบงก์กิ้ง และ บริการโมบายแบงก์กิ้ง ให้บริการระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น.
- ได้รับการคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยไม่เกินจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด
- ผู้ขอเปิดบัญชีควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทุกครั้ง
- หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามพนักงานขายทันที

การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ หรือแจ้งเงื่อนไขสำคัญต่างๆ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้า ธนาคารจะมีการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลง ให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่เพียงพอ เช่น 30 วัน ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร